

คนปนขาว

ไม่สนใคร

ปกติกการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั่วไปต้องสงบปากสงบคำ หรือไม่ควรแสดงความคิดเห็นที่สวนทางกับรัฐบาล ส.ส.ใน บรรดาพรรคร่วมส่วนใหญ่จะต้องคอยสนับสนุนพวกเดียวกัน และมีหน้าที่ปะ ณะ ดะคูแข่งหรือฝ่ายค้านมากกว่า

เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ ที่เมื่อตัดสินใจร่วมรัฐบาลแล้วก็ยอมต้องยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม เว้นไว้เพียงไม่กี่คนในพรรคเท่านั้นที่ทำให้ผู้บริหารพรรคกุมขมับ

เช่น เลี้ยตีก-เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่วางตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร และที่สำคัญไม่สนใจว่าพรรคจะมีความเห็นอย่างไร กรณีล่าสุดที่พรรคมีมติไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 แต่เจ้าตัวยกมือโหวตสวนมติขงอย่างนั้น

หรือกรณีผู้ติดขอให้ตั้งคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างรอลุ้นว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันไหนกันแน่ ท่าทีของรัฐบาลยังนิ่งเฉยและโน้มเอียงไปในทิศทางไม่อยาก



เทพไท เสนพงศ์

ให้ตั้งเสียด้วยซ้ำ ทำให้ประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล อยู่ในภาวะน้ำท่วมปาก พูดไม่ชัดถ้อยชัดคำ

แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ “เทพไท” แกมยังขยันไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กตัวเองในเรื่องนี้ เสนอชื่อ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็น กมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำ เรียกว่าไม่สนใจว่าพรรคจะมีความเห็นอย่างไร

“เทพไท” หรือ “ตีก” ปัจจุบันอายุ 58 ปี เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2504 สมรสกับนางพอเพ็ญ เรืองประเสริฐวิทย์ ปัจจุบันมีบุตรและธิดาจำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.พิมพ์ไท เสนพงศ์ และ นายแทนไท เสนพงศ์ ด้านการศึกษาจบระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตร ผู้นำแห่งอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย นายเทพไทเป็นนักกิจกรรมจนได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการ รชม.มหาดไทย ในปี พ.ศ.2535-2537

สำหรับเส้นทางผู้แทนราษฎร ลง ส.ส.นครศรีธรรมราช ครั้งแรกในนามพรรคประชาธิปัตย์ปี 2548 และได้รับเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 4 สมัย ส่วนบทบาทในพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นรองเลขาธิการพรรค, กรรมการบริหารพรรค และโฆษกพรรคในช่วงที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค.